

Số: /BC-LĐLĐ

Lào Cai, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Căn cứ Công văn số 851 – CV/BTGTU, ngày 03/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

1. Công tác chỉ đạo:

Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/BTGTU, ngày 29/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về việc tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022. Ngày 05/01/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 80/HD-LĐLĐ để chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong CNVCLĐ tỉnh Lào Cai năm 2022.

2. Nội dung tuyên truyền:

- Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lào Cai về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025; Chú trọng tuyên truyền kết quả việc thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025 và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025.

- Những nội dung cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn tỉnh; các tiêu chí phần đầu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 và phần đầu hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025.

- Mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

- Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng các phong trào và các cuộc vận động do tỉnh phát động như: Phong trào “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,... Phối kết hợp linh hoạt việc tuyên truyền các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

cùng các phong trào thi đua khác. Qua đó nhằm khơi dậy tinh thần quyết tâm, tạo niềm tin, khí thế và sức lan tỏa để thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư vào xây dựng nông thôn mới.

- Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới; xác định người dân và cộng đồng dân cư là chủ thể; xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại; gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường, quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững; người dân nông thôn có khát vọng khởi nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững.

- Các Nghị quyết, chương trình, đề án về nông nghiệp - nông dân - nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới với phương châm lấy nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực. Công tác thể chế hóa, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển vùng nông thôn đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp - nông dân - nông thôn; phát huy vai trò của các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động và nêu gương tại cơ sở.

- Việc đăng ký hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Xã nông thôn mới nâng cao”, “Xã kiểu mẫu” và huyện đạt chuẩn nông thôn mới; những kết quả đạt được, các mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới và giới thiệu các “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” đã được UBND các huyện, thành phố công nhận. Việc duy trì và nâng cao chất lượng những tiêu chí các xã đã về đích nông thôn mới; những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay trong chương trình xây dựng nông thôn mới để phổ biến và nhân rộng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời phê những nơi triển khai chậm, trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

- Việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, chế biến nông nghiệp công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại điện tử, logistics, phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản đến tay người tiêu dùng, phát triển mô hình “Chợ nông sản 4.0”, “sàn giao dịch thương mại điện tử”, sàn giao dịch sản phẩm OCOP; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất; hỗ trợ liên doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển; quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm thương hiệu của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp vào vùng nông thôn; tiếp nhận các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao ứng dụng trong quản lý, sản xuất, chế biến và dự tính dự báo thị trường. Quy hoạch hạ tầng gắn với quy hoạch sản xuất, bố trí dân cư nông thôn.

- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

- Danh sách và thành tích của 111 tập thể, 160 cá nhân, 01 mô hình điển hình, tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 6 tháng cuối năm 2021 để lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và Nhân dân noi theo, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

3. Kết quả tuyên truyền:

Trong 6 tháng đầu năm các cấp công đoàn đã tổ chức được 893 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; Số đoàn viên, người lao động tham gia là 32.000 lượt người. Kết quả ủng hộ ngày công lao động, vật chất để xây dựng nông thôn mới (quy tiền) được 3.857.336.000 đồng.

Cụ thể:

- Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương: Chỉ đạo Công đoàn các xã Bản Lầu, Bản Sen, Lũng Vai, Thanh Bình, Pha Long tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Bản Xen (Phấn đấu xây dựng hoàn thành xã NTM nâng cao): 04 tiêu chí (thuộc Bộ tiêu chí NTM nâng cao); chỉ đạo 02 CĐCS các xã Nậm Chảy, Tả Ngải Chờ rà soát lại hiện trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2022, xây dựng kế hoạch đăng ký hoàn thành các tiêu chí năm 2022, đặc biệt xã Nậm Chảy về đích NTM năm 2022. Chỉ đạo các cấp công đoàn đã tổ chức được 65 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, với số người tham gia là 2.360 người. Số lượt chương trình, chuyên mục: 19, số tác phẩm tin, bài: 193, số lượt bài, bản tin: 22, băng zôn, khẩu hiệu, pa nô: 85. Giúp đỡ 103 ngày công, phối hợp với chuyên môn đồng cấp và các nhà hảo tâm tặng chăn, áo ấm, máy vi tính... tổng trị giá 450.000.000 đồng.

- Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai: Chỉ đạo các CĐCS trên địa bàn thành phố, tổ chức được 136 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho 3.998 lượt người; Phát sóng định kỳ trên truyền hình của thành phố 1 chuyên mục, 3 tin bài phát trên đài của thành phố, đăng tải 1 tin bài trên cổng thông tin điện tử của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, về công đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới. Cắt dán 12 băng Zôn và treo 12 điểm pa nô áp phích trên các trục đường chính; vận Đoàn viên CNVCLĐ xã Hợp Thành: Tham gia 25 ngày công lao động dọn vệ sinh tại thôn Pèng 2 xã hợp thành, Đoàn viên xã Tả Phời tham gia 15 ngày công dọn vệ sinh tại thôn Xéo Tả 1. LĐLĐ thành phố phối hợp với nhà tài trợ (ông bà Vân Bằng) giúp đỡ 20 bóng đèn Led lắp đặt tại thôn Cáng 2, và thôn Pèng 2 xã Hợp Thành; Vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ 11 tấn xi măng và tiền mặt làm nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Văn Thành - Thôn An Thành, Xã Cốc San, giúp đỡ 20 tấn xi măng ủng hộ làm 6 km mét đường nông thôn tại thôn Tòng Trú xã Cốc San với tổng trị giá 114.000.000đồng.

- Liên đoàn Lao động huyện Bắc Hà: Treo 6 băng zôn, viết 6 tin bài trên cổng thông tin điện tử của huyện và trang facebook công đoàn Bắc Hà; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trong huyện tuyên truyền được 99 buổi với 2.415 lượt đoàn viên tham gia, vận động CNVCLĐ ủng hộ 80 ngày công và tiền mặt cho các xã xây dựng nông thôn mới được 135.400.000đồng.

- Liên đoàn Lao động huyện Bảo Yên: Chỉ đạo các CĐCS tổ chức hội nghị và lồng ghép với chuyên môn tuyên truyền được 116 buổi cho 2.836 lượt người; vận động CNVCLĐ ủng hộ tiền mặt cho các xã xây dựng nông thôn mới được 850.000.000đồng.

- Liên đoàn Lao động huyện Văn Bàn: Tuyên truyền tại huyện và xã được 121 buổi với 2.668 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được 01 chương trình; tuyên truyền qua hình thức trực quan được 11 băng zôn, khẩu hiệu. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ngày công và ủng hộ tiền mặt trị giá 250.000.000đồng.

- Liên đoàn Lao động huyện Si Ma Cai chỉ đạo các CĐCS tổ chức được 24 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho 2.800 lượt người, vận động CNVCLĐ ủng hộ cho các xã xây dựng nông thôn mới được 300.000.000đồng.

- Liên đoàn Lao động huyện Bảo Thắng chỉ đạo các CĐCS tổ chức được 114 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho 3.060 lượt người, vận động CNVCLĐ ủng hộ cho các xã xây dựng nông thôn mới được 175.236.000đồng.

- Liên đoàn Lao động thị xã Sa Pa: chỉ đạo các CĐCS tổ chức được 92 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho 2.760 lượt người, vận động CNVCLĐ ủng hộ cho các xã xây dựng nông thôn mới được 1.600.000.000đồng.

- Liên đoàn Lao động huyện Bát Xát: Đổi mới các hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nhiệm vụ và kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022, tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ngay tại gia đình làng, bản, việc thực hiện “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu”; tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp theo Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; vận động nhân dân chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tập trung cho cơ sở; ban hành Chương trình công tác trọng tâm của MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2022, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 6 tháng đầu năm các CĐCS đã tổ chức được 25 buổi tuyên truyền về NTM với 2.550 lượt người tham gia; cắt dán treo 130 băng zôn, khẩu hiệu, duy trì 12 cụm pano lớn trên địa bàn. Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông đã sản xuất được 6 chương trình phát thanh địa phương, phát sóng 95 tin bài. nội dung tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; hệ

thông truyền thanh các xã phát sóng đều đặn liên tục. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm đã vận động CNVCLĐ tham gia 755 ngày công lao động, ủng hộ hiện vật, tiền mặt trị giá 325.000.000đồng.

- Công đoàn Viên chức tỉnh: Chỉ đạo các CĐCS tổ chức được 55 buổi tuyên truyền với 4.282 lượt người tham gia, treo được 35 băng zôn, khẩu hiệu; vận động cán bộ, đoàn viên giúp đỡ 10 ngày công hỗ trợ cứng hóa nền nhà cho 01 hộ dân. Tặng 600 cây giống, 175kg giống lúa, 216 xuất quà và tiền mặt cho các xã xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 251.200.000đồng.

- Công đoàn ngành Giáo dục chỉ đạo các CĐCS tổ chức được 40 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho 1.827 lượt người, vận động CNVCLĐ ủng hộ cho các xã xây dựng nông thôn mới được 325.000.000đồng.

- Công đoàn ngành Công Thương: Tổ chức được 04 buổi tuyên truyền cho 135 người; tuyên truyền băng zôn, khẩu hiệu: 3 cái; giúp đỡ tiền mặt, hiện vật cho các xã xây dựng nông thôn mới trị giá 215.000.000 đồng.

- Công đoàn công ty Apatit Việt Nam: Tổ chức tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới được 01 buổi cho 250 lượt đoàn viên, CNVCLĐ.

- Công đoàn ngành Giao thông Vận tải – Xây dựng: Tổ chức được 01 buổi tuyên truyền cho 60 người; vận động CNVCLĐ ủng hộ tiền mặt cho các xã xây dựng nông thôn mới trị giá 50.000.000 đồng.

4. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 với các bộ tiêu chí vừa được quyết định Chính phủ ban hành.

- Huy động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia góp sức người và hiện vật xây dựng nông thôn mới.

- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2022 với cấp trên đầy đủ, kịp thời.

Trên đây là báo cáo công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:

- Ban TG TLĐ;
- Ban TGTU;
- BTT UBMTTQ tỉnh;
- TT LĐLĐ tỉnh;
- Công TTĐT LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, BTG-NC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Lê Tín